

ปริญ เตชะมวลไววิทย์

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

หลายคนยังคงใจจดใจจ่อรอความคืบหน้าของการออกกฎหมายลูกเพื่อรองรับ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล นับตั้งแต่กฎหมายมีผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ก็มีคนติดต่อสอบถามมาที่ ก.ล.ต. จำนวนมากกว่าเมื่อใดเกณฑ์จะออก ซึ่งผมขอให้อดใจรออีกไม่นานนะครับ เกณฑ์จะทยอยออกมาแล้ว เริ่มจากเกณฑ์การออกโทเคนดิจิทัล เกณฑ์อนุญาตไอซีโอพอร์ทัล และต่อด้วยเกณฑ์การให้อนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่าจะศูนย์ซื้อขาย (exchange) หรือตัวกลางอื่น ๆ

ในระหว่างนี้ ผมต้องขอขีดเส้นใต้ว่าการออกไอซีโออย่าทำไม่ได้ นะครับ ต้องรอให้เกณฑ์ออกและ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบไอซีโอพอร์ทัลแล้วจึงจะเริ่มพิจารณาไอซีโอใด ๆ ได้ ดังนั้น หากมีข่าวว่ามีโทเคนดิจิทัลที่ ก.ล.ต. อนุมัติแล้ว หรือคุณผู้อ่านถูกใครมาชักชวนให้ซื้อโทเคนดิจิทัลตอนนี้โดยอ้างว่ายื่นกับ ก.ล.ต. หรือ ก.ล.ต. อนุมัติแล้ว ก็ต้องเช็คดี ๆ ก่อน เพราะมีสิทธิที่จะโดนหลอกเข้าแล้ว แถมยิ่งในช่วงเดือนที่ผ่านมา ก็มีประชาชนในต่างจังหวัดโดนหลอกให้ลงทุนในบิทคอยน์หรือสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ที่แท้เป็นแชร์ลูกโซ่นั้นเอง ดังนั้น ต้องระวังให้ดีนะครับ

มีคนสอบถามมากเช่นกันว่า ก.ล.ต. คาดว่าจะมีโทเคนดิจิทัลได้รับอนุญาตกี่ตัว เรื่องนี้คงตอบเป็นจำนวนที่แน่นอนได้ยาก แต่ต้องถือได้ว่า มีผู้ให้ความสนใจอย่างมากพอสมควรครับ เดือนที่ผ่านมา มีผู้สนใจอยากออกไอซีโอและผู้สนใจจะเป็นไอซีโอพอร์ทัลสอบถามมาทางช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งเข้ามาพบอย่างไม่ขาดสาย แต่ที่จริงแล้ว ส่วนที่ ก.ล.ต. จะห่วงมากกว่าคือความเข้าใจและความพร้อมของผู้ลงทุน เพราะตลาดนี้เป็ตลาดที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจระดับแฟนพันธุ์แท้จริง ๆ ใครอยากจะลงทุนในไอซีโอคงต้องท้องไว้ว่า ความเสี่ยงสูงทั้งในด้านโอกาสที่โครงการจะประสบความสำเร็จ ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ และความผันผวนของราคา แม้เป็นโทเคนดิจิทัลที่ผ่านการอนุญาตของ ก.ล.ต. ก็ไม่ได้การันตีว่าโครงการนั้นจะประสบความสำเร็จ เพราะอย่าลืมว่า เรื่องนี้เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีที่ใหม่มาก ดังนั้น ถ้าจะรุ่งได้ก็ต้องนับว่าแจ่มจริง ๆ จุดประสงค์หลักของการกำกับดูแลก็เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ตั้งใจหลอกลวงหรือโกงเงินประชาชนมาอาศัยช่องทางนี้ได้ ไม่ใช่รับรองว่าไอซีโอไหนจะสำเร็จเสมอไป ดังนั้น ใครคิดจะลงทุนก็ขอให้เงินเย็นและเป็นเงิน

ส่วนหนึ่งที่มีเท่านั้น และเมื่อลงทุนไปแล้ว ก็ต้องแน่ใจว่าหากขาดทุนหรือสูญเสียเงินไปทั้งหมดก็จะทำใจรับได้นะครับ

มีอีก 2 ประเด็นที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่ผอมอยากพูดถึงในวันนี้ เรื่องแรกคือข่าวทำนองว่า ก.ล.ต. จะยกเว้นภาษีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย (แคปปิตอล เคน) 15% ให้การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในลักษณะเดียวกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ครับ เรื่องนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับ ประเด็นภาษีในที่สุดแล้วเป็นอำนาจของกรมสรรพากร ส่วนภาษีที่กรมสรรพากรกำลังพิจารณายกเว้นอยู่ ก็เข้าใจว่าเป็นการยกเว้น VAT สำหรับรายย่อยที่ซื้อขายบนศูนย์ซื้อขายที่ได้รับอนุญาต ไม่ใช่การยกเว้นภาษีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย (แคปปิตอล เคน) ครับ

อีกเรื่องคือ การประกาศรายชื่อคริปโทเคอร์เรนซี 7 ตัว ได้แก่ Bitcoin, Bitcoin cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Ripple และ Stellar ซึ่งมีความเข้าใจผิดไปกันมากกว่า เป็นการยอมรับให้คริปโทเคอร์เรนซีเหล่านี้เป็นเงินที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย หรือเป็นการอนุญาตให้สามารถซื้อขายได้เฉพาะคริปโทเคอร์เรนซีดังกล่าวเท่านั้น เรื่องนี้จริง ๆ แล้ว 7 ตัวนี้ เป็นเพียงคริปโทเคอร์เรนซีที่ให้นำมาใช้ซื้อไอซีโอในตลาดแรกได้ เมื่อมีไอซีโอที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. แล้ว รวมทั้งเป็นคริปโทเคอร์เรนซีที่ศูนย์ซื้อขายสามารถนำไปใช้คำนวณการซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือการกำหนดราคาสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ (base trading pair) เท่านั้นครับ ไม่ได้เป็นการรับรองฐานะทางกฎหมายของคริปโทเคอร์เรนซี 7 ตัวนี้ รวมทั้งผู้ลงทุนก็ยังสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลตัวอื่น ๆ ในศูนย์ซื้อขายได้ครับ

เรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลก็คงจะยังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีความคืบหน้าที่น่าสนใจเพิ่มเติม ผมก็จะนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันอีกนะครับ
